

Amw

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๑๗๒๓๗



กองหลัง สป.	กระทรวงมหาดไทย
20 พ.ค. 2565	กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5313	วันที่ 20 พ.ค. 2565
เวลา	24897
จ่าย	ค.15.นท

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม ๑๐๕๐๐

กลุ่มงานบริหารพัสดุ
กองหลัง สป.
1505
วันที่ 20 พ.ค. 2565
เวลา
อำนาจ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อกรณีการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๓๐๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า จังหวัดนนทบุรีขอหรือกรณีการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (รายการปรับปรุงประตูน้ำบางบัวทอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง) ในวงเงินจำนวน ๑๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑) หน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ (๒) หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการแจ้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนสินทรัพย์คุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้สำหรับสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเอกสารการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏข้อมูล ดังนี้

๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้กับจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ โครงการ ภายในกรอบวงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ

๒. สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดสรรให้จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดนนทบุรี โดยหน่วยงานภายในจังหวัดผู้รับโอนจัดสรรงบประมาณ คือ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

๓. สำนักงบประมาณให้จังหวัดนนทบุรีดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของราชการให้ถูกต้องครบถ้วน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงขอหรือการจัดการทรัพย์สินของโครงการตามงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เจ้าของทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ เป็นหน่วยงานใด ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี

๒. หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ/หน้าที่ในการแจ้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีการโอนสิทธิ์พหุคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ สำหรับสิทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี

๓. หากในกรณีข้อ ๑ และข้อ ๒ คือ จังหวัดนนทบุรี ในกรณีดังกล่าวจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติโครงการฯ และมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการโอนจัดสรรงบประมาณสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายโดยจัดสรรให้จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหน่วยงานภายในจังหวัดผู้รับโอนจัดสรรงบประมาณคือ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี จึงได้บันทึกเป็นสิทธิ์ของ “จังหวัดนนทบุรี” ด้วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๒๓ ของสำนักงานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรีในขั้นต้น จากกรณีดังกล่าวนี้ สำนักงานจังหวัดนนทบุรีสามารถดำเนินการบันทึกบัญชีสิทธิ์ “การโอนทรัพย์สินระหว่างกรม” ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการเพื่อความถูกต้องในทางบัญชีภาครัฐและภารกิจของหน่วยงานในนามจังหวัดนนทบุรีได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ สำนักงานจังหวัดนนทบุรีต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การควบคุมดูแลทรัพย์สินที่เกิดขึ้นและการบัญชีภาครัฐไปในทิศทางเดียวกัน

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) และกรมบัญชีกลาง ขอเรียนดังนี้

๑. คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหรือ ๑ และข้อ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้กับจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ โครงการ ในวงเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดสรรให้จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดนนทบุรี โดยหน่วยงานภายในจังหวัดนนทบุรีผู้รับโอนจัดสรรงบประมาณคือ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น เมื่อจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยการโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เงินงบประมาณจึงตกเป็นของจังหวัดนนทบุรี เมื่อจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐใดพัสดุนั้นย่อมเป็นของหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณนั้น รวมถึงหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีหน้าที่ที่จะลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และหากมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนสิทธิ์พหุคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ สำหรับสิทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันมายังคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไปได้

๒. กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหาหรือ ๓ สิ้นทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้รับรู้สิ้นทรัพย์รายตัวในบัญชีของส่วนราชการเจ้าของทรัพย์สิน และเมื่อส่วนราชการเจ้าของทรัพย์สินได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิ้นทรัพย์แล้ว จึงดำเนินการโอนสิ้นทรัพย์ในฐานะผู้โอนให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือในฐานะผู้รับโอนได้ โดยสามารถถือปฏิบัติตามการบันทึกบัญชีทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในส่วนของการบันทึกการโอนสิ้นทรัพย์ระหว่างกรมในคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา ทักษิณานันท์

(นางสาวกฤษณา ดันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖